



วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2559

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ซ้าย)



ต้นมาตรฐานไม้ยาง : นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยางพาราประชารัฐ กับบริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานไม้ยางพาราให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ซึ่งมี 2 มาตรฐานคือ มาตรฐานเอฟเอสซีหรือไม้ที่มาจาก การปลูกป่าอย่างถูกต้อง และมาตรฐานพีอีเอฟซีหรือการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออกยังตลาดต่างประเทศนอกเหนือจากตลาดจีน อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งเป็นการยกระดับราคาไม้ยางให้สูงขึ้นจากปัจจุบันไร่ละ 20,000-30,000 บาท เป็นไร่ละ 70,000-80,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 28,000-32,000 ล้านบาท.



วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2559

Section: First Section/เกษตร

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: สยยท.ชี้ไทยก้าวสู่ฮับยางพารานำเทคโนโลยีฯ
แปรรูปผลิตภัณฑ์

สยยท.ชี้ไทยก้าวสู่ฮับยางพารา นำเทคโนโลยีฯแปรรูปผลิตภัณฑ์

กทท.: นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภา
เครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่ง
ประเทศไทย(สยยท.)เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบาย
ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิ
จิทัลไทยแลนด์(Digital Thailand) โดยคาดหวังว่าภายใน
20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาทาง สยยท.จึงเห็นควรที่จะจัดเสวนาอนาคตยาง
พาราบริบทไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น เพื่อปฏิรูปและเตรียม
พร้อมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราก้าวสู่การเป็น
เกษตรกรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยนำเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆ มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปยางให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกษตรกรยังจะ
ต้องมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาความ
ไม่เสถียรภาพด้านราคาอย่างต่อเนื่อง

นายอุทัย กล่าวว่า ทั้งนี้ หากภาครัฐสนับสนุน

การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อฝึกอบรมการแปรรูปผลิต
ภัณฑ์ยางเบื้องต้นและการเข้าถึงแหล่งทุนการเข้าอบรม
จากศูนย์บ่มเพาะของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
ควบคู่ไปกับการมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้า
มาลงทุนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ใน
อนาคตประเทศไทยจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นฮับด้าน
ยางพารา ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตยางจากประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา กัมพูชา มาเพื่อแปรรูปส่ง
ออกได้มากขึ้น เพราะประเทศไทยมีความได้เปรียบใน
เรื่องของระบบขนส่ง อย่างไรก็ตาม สยยท. มีแผนที่จะ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ประจำจังหวัด ทั้ง 63 จังหวัด ควบคู่ไปกับการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประจำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าจะทำให้การแก้
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และความไม่
เสถียรภาพด้านราคาที่มีความชัดเจนทันเหตุการณ์
มากขึ้น

แนวหน้า

วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2559

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

หน้า: 13(ซ้าย)



ยังเอาอยู่นะ

เลาไร่เกษตรวันนี้ มาตามติดการทำงานของท่านรัฐมนตรี “ฉัตรชัย สารีภักดิ์” กับการเดินทางแก้ปัญหาภาคการเกษตร หลังจากทีประกาศก้องอย่างอารมณ์เสียว่า ปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่หน้าที่ของชาวเกษตร เพราะดูแลแค่ 20% อีก 80% มันต้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ดูแล แต่แปลกใจทำไมจู่ๆ เห็นท่านแจ้นไปพร้อมคณะ ที่เมืองพิษณุโลก สองแคว ว่ากันว่า งานนี้ท่านรัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งระดมทุกวิถีทางในการรับมือ ป้องกันอุทกภัย ร่องฝนที่คาดกันว่าจะเข้าวันที่ 22-23 กันยายนนี้ โดยสั่งให้ตัดน้ำก่อนเข้าอุทกภัย แค่ 450 ลบ.ม.ต่อวินาที พร้อมเร่งขุดคลองส่งน้ำเชื่อมโยงแก้มถึง “บางระกำโมเดล” รับน้ำหลากได้มาก และสั่งสั่งการให้ทางจังหวัดทำความเข้าใจในการหันกลับไปที่งานแบบเดิมๆ แต่โบราณ หนีน้ำหลาก โดยควรปลูกข้าวช่วง เมษายน และเก็บเกี่ยว ช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อหนีน้ำหลาก

ว่ากันว่า งานนี้เป็นคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการให้ รว. เกษตรฯ ในฐานะเจ้ากระทรวง เกษตรฯ เข้าไปดูแลสั่งการด้วยตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เพราะมันจะร้ายแรงของใครบางคน

ว่ากันว่างานนี้ท่านนายกรัฐมนตรี เขาเลือกแล้วว่า อย่างนี้ถูกคนถูกงาน ที่เคยเป็นมา และก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาว่าท่านสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เขาเข้าไปดูแลเหมือนที่ท่านบอกว่าเกษตรฯไม่เกี่ยว เอาน่าท่านรัฐมนตรีไหนๆ เขาก็ทำมาอย่างนี้ ยังไงเกษตรต้องดูแลเรื่องน้ำ ก็ทำไปเหอะ เพื่อผลงานจะเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อง ดิกว่าลงพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ห้วยเอาผลงานฉายหนึ่งซับบ่อยๆ มานำเหมือนะ ท่านเปลี่ยนมูข มาเล่นเรื่องอื่นบ้างก็ดี



ทองเปลว กองจันทร์



เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

มาถึงวันนี้ เรื่องของน้ำต้องยอมรับว่า คนที่ดูเรื่องน้ำอันดับต้นๆ ที่พูดถึงน้ำท่วมปีบคนต้องนึกถึงกรมชลประทานแน่นอน เพราะเป็นส่วนบริหารจัดการเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งก็มีคนถามกันมาเยอะกันว่าวันที่ 23-24 กันยายนนี้ เอาอยู่หรือเปล่า ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ ท่านที่ “ทองเปลว กองจันทร์” รองอธิบดีกรมชลประทาน เขาเอาหัวเป็นประกันว่า เอาอยู่ เพราะมวลน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์และน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง จะมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้น จากเดิม 850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 1,100 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเอง

ไม่สามารถทำอะไร เมืองบางกอก หรือกรุงเทพฯ ได้ดอก เพราะน้ำจะท่วมกรุงเทพฯ ได้ ต้อง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไป อ้าวได้อย่างนี้สบายใจแล้วนะคนกรุงเทพฯ

มาอีกเรื่องที่ได้ยินแล้ว น่าจะเป็นเรื่องสบายใจแทนเกษตรกร ชาวสวนยางเมื่อมีเสียงแว่วๆว่า ขงที่มีในสต็อกขงกว่า 3.1 แสนตัน ทางกระทรวงพาณิชย์ จะถึงเวลาสะสางปัญหาขงเสียที่ ซึ่งเบื้องต้นเห็นว่าเร็วๆนี้ทางนาย ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอแผนในการนำขงไปใช้ในโครงการสร้างถนนตาม ใน “โครงการสร้างถนนยางพารา พลิมเมอร์ดินซิเมนต์” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้ศึกษา ว่าของเขาคือจริง ๆ ว่ากันว่าหากรัฐบาลเห็นด้วยงานนี้ จะเป็นการเช็คยอดขงจริงที่ใคร ต่อใครหมกเม็ดเอาไว้มายาวนาน และที่สำคัญเอาไปใช้ได้ไวเท่าไรจะทำให้ แก้ปัญหาการขาดทุนขงของในสต็อกขง กยท. ได้ไวเท่านั้น เพราะวันนี้แค่ค่าเก็บอย่างเดียว เดือนละกว่า 200 ส่วนจะมีขงจริงหรือไม่ จะได้เห็นกัน ระวังนะเจอซีไคร้ ก็รับเองก็แล้วกัน อ้าวทำจริงนี่ก็น่าจะเป็นอีกผลงานของกระทรวงเกษตรฯ

สุดท้ายและท้ายสุด ขอฝากแสดงความยินดีไปถึง “เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง” รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารและสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย” คนล่าสุดเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

หมิงเทียน

กยท. เผยการดำเนินงานขับเคลื่อนยางพาราทั้งระบบครบวงจรของประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2559

- ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย เผยการดำเนินงานขับเคลื่อนยางพาราทั้งระบบครบวงจรของประเทศ โดยมี ผลการที่สำคัญในการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนอย่างยางพาราทั้งระบบ ประจำเดือน กันยายน 2559 ดังนี้

1. **กยท.** เปิดรับคู่สัญญา โครงการยางพาราประชารัฐ ส่งเสริมจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน นำร่อง ให้ ความรู้การจัดการสวนยางมาตรฐาน FSC และ PEFC ให้ผู้นำเกษตรกรและพนักงาน **กยท.** กว่า 200 คน ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด (ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร) หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยาง ขยายตลาดส่งออกสู่ระดับสากล

กยท. เปิดรับคู่สัญญา การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน FSC และ PEFC ในระดับสากล ภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ ผลักดันการส่งออกไม้ยางพารา เพิ่มมูลค่า ขยายฐานตลาดการส่งออก เพิ่ม รายได้แก่เกษตรกร โดยลงพื้นที่นำร่องอบรมการจัดการสวนยางภายใต้มาตรฐาน FSC และ PEFC ณ แก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี หวังถ่ายทอดความรู้การจัดการดูแลสวนยางให้แก่ผู้นำเกษตรกรและพนักงาน **กยท.** กว่า 200 คน พร้อมย้ำ **กยท.** เตรียมผลักดันไม้ยางพาราไทย สู่มาตรฐาน FSC และ PEFC ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย เผยว่าปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกไม้เพื่อใช้สอย เพื่อเป็น อาชีพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การส่งเสริมการปลูกยางพาราอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ **กยท.** ได้ดำเนินการอบรม ให้ความรู้ในการปลูก ยางพาราอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่เพื่อให้ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เกษตรกรที่ทำการ ปลูก และโค่น สามารถขายได้มูลค่าสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการการรับรองโดยมาตรฐานที่ยอมรับ กันทั่วโลกในระดับนานาชาติ โดยมาตรฐานดังกล่าว เรียกว่า FSC (Forest Stewardship Council) และ PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) และเป็นโครงการนำร่องที่ **กยท.** จะ ออกใบรับรองไม้ยางพาราร่วมกับ TFCC (Thailand Forest Certification Council)

ล่าสุด **กยท.** ได้ลงพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการสวนยางที่ดีอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน FSC และ PEFC เพื่อให้ผู้ปลูกยางมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสวนยางของตนเองให้ได้ มาตรฐาน โดยนำร่องพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร มีผู้นำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และพนักงาน **กยท.** เข้ารับการอบรมประมาณ 250 คน โดย **กยท.** ตั้งเป้า 3 เดือน พื้นที่ปลูกสร้างสวนยางใน จ.สุราษฎร์ธานี ต้องได้รับการรับรองจาก FSC และ PEFC ให้ได้เกือบ 100% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดในจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของไม้ยางพารา และ ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราของไทย รวมถึงขยายตลาดการส่งออกให้แก่กลุ่มสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และ เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ที่ผ่านมาเกษตรกรเมื่อโค่นสวนยางพารา 1 ไร่ จะขายไม้ยางพาราได้ไร่ละ

70,000 – 80,000 บาท แต่ปัจจุบันขายได้เพียงไร่ละ 20,000 – 30,000 บาท เท่านั้น เนื่องจากตลาดต่างประเทศที่รับซื้อไม้ยางพารามีมาตรฐานการรับซื้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ไทยส่งขายไม้ยางได้เพียงบางประเทศเท่านั้น ซึ่งการรับรองการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC จะเป็นการขยายตลาดการส่งออกไม้ยางพาราไปยังประเทศที่ต้องการการรับรองคุณภาพในระดับสากล เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อเมริกา และประเทศในแถบยุโรป

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่าการยางฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการยางพาราประชารัฐ กับบริษัท สยามฟอร์เรส แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในการเพิ่มมูลค่าในการขายไม้ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับซื้อไม้ยางพาราที่เหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น กิ่งแขนง ราก เศษขี้เลื่อย เป็นต้น เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแท่งเชื้อที่สะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รายได้เพิ่มจากการส่งขายไม้ยางพารา และวัสดุไม้อื่นๆ ทั้งหมดได้อีกทางหนึ่งด้วย สิ่งสำคัญ กยท. จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่การปลูก การกรีต และการโค่นยางพารา โดยให้ทุกกระบวนการอยู่ในขั้นตอนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC นอกจากนี้ กยท. จะเร่งจัดอบรมพนักงานของ กยท. หลักสูตร Train the Trainer เพื่อให้พนักงาน กยท. ทั่วประเทศที่ดูแลและส่งเสริมสวนยางสามารถตรวจรับรองในทุกขั้นตอนของการจัดการสวนยางในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มรายได้สู่เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ตัวแทนภาคเอกชนอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูป หรือการนำไม้ยางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น "การอบรมโครงการดังกล่าวใน จ.สุราษฎร์ฯ เป็นการนำร่องที่แรก และพร้อมจะขยายไปในทุกพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ"

2. กยท. เตรียมเดินทาง พัฒนาคุณภาพยางไทย ผลักดันการแปรรูป พร้อมป้อนเข้าตลาดใหม่สู่อินเดีย

กยท. เผยผลการมาเยือนของนักธุรกิจอินเดีย ในการเจรจาผู้ซื้อพบผู้ขายทั้งในพื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บึงกาฬ ที่ผ่านมา พร้อมเตรียมให้การยางฯ เดินทางพัฒนาคุณภาพยางพาราไทยให้มีมาตรฐานเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเดินทางไปประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นับว่าเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดและความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น

ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้สินค้าเกษตรอย่างยางพารา ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศอินเดียในการแปรรูปอุตสาหกรรมยางล้อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อใช้ภายในประเทศค่อนข้างสูง โดยประเทศอินเดีย มีปริมาณการใช้ยางในประเทศ 9 แสน – 1.1 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ผลิตรายภายในประเทศได้ปีละ 5 แสนตัน ดังนั้น ประเทศอินเดียยังมีความต้องการใช้ยางในประเทศประมาณ 4-5 แสนตันต่อปี จึงเป็นโอกาสของประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก จะส่งวัตถุดิบป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ

การต้อนรับคณะนักธุรกิจยางพาราจากอินเดีย เพื่อพบปะและเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรของไทยในพื้นที่ภาคใต้ ที่ จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และมีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปยางเพื่อส่งออก รวมถึงความได้เปรียบในระบบการคมนาคมขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจาก การยางแห่งประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจไทย-อินเดีย และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี โดยผลการเจรจาในครั้งนี้ ประเทศไทยได้ทราบถึงปริมาณความต้องการยางพารา และความต้องการของบริษัทผู้ผลิตยางล้อ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบ ปัญหาเรื่องกลิ่น ทั้งนี้เตรียมมอบให้ กยท. เร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพยางไทยทั้งระบบให้ได้มาตรฐานระดับสากล

"การมาเยือนของคณะนักธุรกิจอินเดียในครั้งนี้ มีผู้ซื้ออย่างหลายบริษัทที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ผ่านทางการยางแห่งประเทศไทย โดย กยท.จะเป็นผู้ประสานงานหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง STR 20 จากสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมด้านการแปรรูป ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการรับรองกับผู้ซื้อ และส่งให้บริษัทในประเทศอินเดียพิจารณา ก่อนซื้อขาย นอกจากนี้ ยังมีความต้องการยางไทยจากหลายบริษัทในประเทศจีนที่ติดต่อเข้ามา จึงได้มอบให้ กยท. พิจารณาการจะเข้าไปรับซื้ออย่างตลาดในประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของผู้ซื้อแต่ละรายต่อไป" ดร.ธีรช ก่อท่งท่าย

3. ประเด็นการระบายสต็อกยางพาราประมาณ 3.1 แสนตัน

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การระบายสต็อกยาง 3.1 แสนตัน ที่มาจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จำนวนประมาณ 3.1 แสนตัน นั้น กยท. เน้นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะนำยางในสต็อกดังกล่าวมาใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐก่อน จากนั้น จะนำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนำมาใช้ภายในประเทศให้ได้มากที่สุด โดยในส่วนที่เหลือ อาจจะต้องระบายขายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และต้องคำนึงถึงคุณภาพยางควบคู่ด้วย อย่างไรก็ตาม มาตรการในการขายยางในสต็อกส่วนที่เหลือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น ทาง กยท. ยืนยันจะไม่ขายยางแบบล็อตต่ออย่างแน่นอน โดยจะดำเนินการแบ่งขายเป็นล็อตเล็กๆ และค่อยๆ ระบายออกไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคายางพาราในตลาด และที่สำคัญ การขายจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวสวนยาง

กยท.จ.ยะลา จัดนิทรรศการ“พระผู้ทรงประทาน สีสานยางพาราไทย” ชู การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง จัดชิงแชมป์กรีดยาง 5 จังหวัดชายแดนใต้

- ThaiPR.net

22 ก.ย. 2559

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (กยท.จ.ยะลา) ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหมรรถผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "พระผู้ทรงประทาน สีสานยางพาราไทย" ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ชูการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา แข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 และบทบาท ภารกิจ กยท. ผู้สาธารณชน คว้าวางวัลชนะเลิศจากการประกวดนิทรรศการ ด้านความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และมีผู้เข้าร่วมงานภายในนิทรรศการมากที่สุด

นายสุรชัย บุญวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า จ.ยะลา มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 527,823 ไร่ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 80 มีอาชีพปลูกยางพารา รองลงมาปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ลองกอง ทูเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น แต่เนื่องจากในช่วง เดือนสิงหาคม -กันยายน จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาผลไม้ที่ขายมีราคาตกต่ำ ขณะเดียวกันยางพาราเองก็มีราคาในท้องตลาดที่ไม่สูงมาก กยท.จ.ยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา ในการจัดกิจกรรมงานผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมผลไม้และผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจสามารถชมและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้

นายสุรชัย กล่าวต่อว่า สำหรับปีนี้ กยท.จ.ยะลา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการด้านยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการใช้กรดฟอร์มิกทดแทนกรดซัลฟิวริก การทำถุงมือเคลือบยาง การทำลูกโป่งจากยางพารา หมอนยางพารา เฟอร์นิเจอร์ยางพารา พั่นเหยียบเพื่อสุขภาพจากยางพารา แผ่นยางปูสนามฟุตบอล ถือเป็นหนึ่งในการกิจหลักที่ กยท. ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม สถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าจากยางพาราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น การจัดกิจกรรมแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีเกษตรกรจากจังหวัดสตูล ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และยะลา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้ง การให้คำแนะนำพันธุ์ยางพารา และประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ ของ กยท. ให้เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจ กล่าวได้ว่า เป็นการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ยางพาราแบบครบวงจร จนสามารถคว้าวางวัลชนะเลิศจากการประกวดการจัดนิทรรศการ ด้านความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานภายในนิทรรศการมากที่สุด สร้างความรู้ และความประทับใจให้กับทุกภาคส่วนที่ได้มาสัมผัสและเข้าร่วมงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับคู่สัญญา โครงการยางพาราพระราชรัฐ ส่งเสริมจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน

- ThaiPR.net

22 ก.ย. 2559

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับคู่สัญญา โครงการยางพาราพระราชรัฐ ส่งเสริมจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน นำร่องให้ความรู้การจัดการสวนยางมาตรฐาน FSC และ PEFC ใน 4 จังหวัด ภาคใต้ หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยาง ขยายตลาดส่งออกสู่ระดับสากล

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกไม้เพื่อใช้สอย เพื่อเป็นอาชีพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การส่งเสริมการปลูกยางพาราอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ กยท. ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการปลูกยางพาราอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่เพื่อให้ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เกษตรกรที่ทำกรปลูก และโค่น สามารถขายได้มูลค่าสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการการรับรองโดยมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกในระดับนานาชาติ โดยมาตรฐานดังกล่าว เรียกว่า FSC (Forest Stewardship Council) และ PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) และเป็นโครงการนำร่องที่ กยท. จะออกใบรับรองไม้ยางพาราร่วมกับ TFCC (Thailand Forest Certification Council)

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการสวนยางที่ดีอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC เพื่อให้ผู้ปลูกยางมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสวนยางของตนเองให้ได้มาตรฐาน โดยนำร่องพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร มีผู้นำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและพนักงาน กยท. เข้ารับการอบรมประมาณ 250 คน โดยตั้งเป้า 3 เดือน พื้นที่ปลูกสร้างสวนยางใน จ.สุราษฎร์ธานี ต้องได้รับการรับรองจาก FSC และ PEFC ให้ได้เกือบ 100% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดในจังหวัด อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราของไทย รวมถึงขยายตลาดการส่งออกให้แก่กลุ่มสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ที่ผ่านมากเกษตรกรเมื่อโค่นสวนยางพารา 1 ไร่ จะขายไม้ยางพาราได้ไร่ละ 70,000 – 80,000 บาท แต่ปัจจุบันขายได้เพียงไร่ละ 20,000 – 30,000 บาทเท่านั้น เนื่องจากตลาดต่างประเทศที่รับซื้อไม้ยางพารามีมาตรฐานการรับซื้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ไทยส่งขายไม้ยางได้เพียงบางประเทศเท่านั้น ซึ่งการรับรองการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC จะเป็นการขยายตลาดการส่งออกไม้ยางพาราไปยังประเทศที่ต้องการการรับรองคุณภาพในระดับสากล เช่น

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อเมริกา และประเทศในแถบยุโรป

ดร. อีฉีซ สุธะสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กยท. ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการยางพาราประชารัฐ กับบริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในการเพิ่มมูลค่าในการขายไม้ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับซื้อไม้ยางพาราที่เหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น กิ่งแขนง ราก เศษขี้เลื่อย เป็นต้น เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแท่งเชื้อที่สะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รายได้เพิ่มจากการส่งขายไม้ยางพารา และวัสดุไม้อื่น ๆ ทั้งหมดได้อีกทางหนึ่งด้วยสิ่งสำคัญ กยท. จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่การปลูก การกรีต และการโค่นยางพารา โดยให้ทุกกระบวนการอยู่ในขั้นตอนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC นอกจากนี้ กยท. จะเร่งจัดอบรมพนักงานของ กยท. หลักสูตร Train the Trainer เพื่อให้พนักงาน กยท. ทั่วประเทศที่ดูแลและส่งเสริมสวนยางสามารถตรวจรับรองในทุกขั้นตอนของการจัดการสวนยางในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มรายได้สู่เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ตัวแทนภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูป หรือการนำไม้ยางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น การอบรมโครงการดังกล่าวใน จ.สุราษฎร์ฯ เป็นการนำร่องที่แรก และพร้อมจะขยายไปในทุกพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ

สำหรับการระบายสต็อกยาง 3.1 แสนตัน ที่มาจากรโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จำนวนประมาณ 3.1 แสนตัน นั้น กยท. เน้นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะนำยางในสต็อกดังกล่าวมาใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐก่อน จากนั้น จะนำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนำมาใช้ภายในประเทศให้ได้มากที่สุด โดยในส่วนที่เหลืออาจจะต้องระบายขายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและต้องคำนึงถึงคุณภาพยางควบคู่ด้วย อย่างไรก็ตาม มาตรการในการขายยางในสต็อกส่วนที่เหลือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น ทาง กยท. ยืนยันจะไม่ขายยางแบบลือตอย่างแน่นอน โดยจะดำเนินการแบ่งขายเป็นล็อตเล็ก ๆ และค่อย ๆ ระบายออกไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคายางพาราในตลาด และที่สำคัญการขายจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวสวนยาง

กยท.นำร่องโครงการยางพาราประชารัฐ4จังหวัดใต้ หวังเพิ่มมูลค่า-ขยายตลาดส่งออก

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559, 13.59 น.

- แนวหน้าออนไลน์ tags : กยท., ยางพาราประชารัฐ, ยางพารา



22 ก.ย.59 ดร.จีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกไม้เพื่อใช้สอยเพื่อเป็นอาชีพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อให้ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เกษตรกรที่ทำการปลูก และโค่น สามารถขายได้มูลค่าสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการการรับรองโดยมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกในระดับนานาชาติ

โดยมาตรฐานดังกล่าว เรียกว่า FSC (Forest Stewardship Council) และ PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) และเป็นโครงการนำร่องที่ กยท. จะออกไปรับรองไม้ยางพาราร่วมกับ TFCC (Thailand Forest Certification Council) เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรเมื่อโค่นสวนยางพารา 1 ไร่ จะขายไม้ยางพาราได้ไร่ละ 70,000 – 80,000 บาท แต่ปัจจุบันขายได้เพียงไร่ละ 20,000 – 30,000 บาทเท่านั้น เหตุเพราะมาตรฐานการรับซื้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ไทยส่งขายไม้ยางได้เพียงบางประเทศเท่านั้น

เบื้องต้น กยท. ได้ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการสวนยางที่ดีอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC เพื่อให้ผู้ปลูกยางมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสวนยางของตนเองให้ได้มาตรฐาน โดยนำร่องพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และชุมพร ครอบคลุมพื้นที่ สวนยางพารา 2.2 ล้านไร่ ซึ่งการรับรองการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC จะเป็นการขยายตลาดการส่งออกไม้ยางพาราไปยังประเทศที่ต้องการการรับรองคุณภาพในระดับสากล เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อเมริกา และประเทศในแถบยุโรป



วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2559

Section: First Section/วิทยาการ-เกษตร

หน้า: 7(บนขวา)

เดลินิวส์ @ Web

การเกษตร

www.doa.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืชเครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับกรม ประวัตความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ การปฏิบัติงาน กฎหมายจัดตั้งกรม อำนาจหน้าที่ กลังความรู้ ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืชเกษตร ท้องเที่ยววารสารวิชาการเกษตร คลังผลงานวิจัย เอกสารเผยแพร่ และนอกจากนี้ใน เมนูหลัก ยังมีเตือนภัยการเกษตร ระบบทรัพยากร ข้อมูลการบริการ ฯลฯ...

<http://www.doa.go.th>



วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2559

Section: First Section/ภูมิภาค / กทม. -
สาธารณสุข

หน้า: 11(บน)

■ มอบกล้าพืชผัก-เปิด-ไถ่50หมู่บ้าน/แก้ปัญหาระยะยาวตามหลักศก.พอเพียง

อบจ.สตูลเสริมอาชีพชาวสวนยาง

สตูล : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าข้ามควาย หมู่ 6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายสัมพันธ์ เลียงประสิทธิ์ นาย อบจ.สตูล เป็นประธานพบปะประชาชนและทำพิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตรในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรชาวสวนยางพารา รายย่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา รายย่อยสามารถบริหารจัดการพึ่งพาตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง และครอบครัวไม่ให้เดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจและราคายางตกต่ำ ปรับเปลี่ยนแนวคิดสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้เพียงทางเดียวมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โอกาสนี้มีเกษตรกรจาก 2 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.นาทอน จำนวน 60 ครัวเรือน เดินทางมารับมอบไถ่พันธุ์โรตอร์แลนดรีดเปิดพันธุ์กบิลลูกผสม พันธุ์ปลาดุก ต้นกล้าผักเหียง ต้นกล้ากล้วยหอมทอง กล้วยไซ อ้อยคั้นน้ำ ต้นกล้ามะละกอ พริก พันธุ์มะพร้าว น้ำหอม และพันธุ์มะพร้าวแกง พันธุ์พืชผักต่างๆ เพื่อนำไปปลูกแซมระหว่างต้นยางพารา โดย อบจ.ตั้งเป้าหมาย 30 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 50 หมู่บ้าน จาก 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสตูล 1,500 ครัวเรือน ซึ่งได้มอบให้ครบตามเป้าหมายแล้ว

นายสัมพันธ์ กล่าวว่า อาชีพการทำสวนยางพาราของคนภาคใต้กำลังวิกฤตหนักขึ้นทุกวัน ความจริงปัญหานี้สะสมมานานและวนเวียนอยู่ในวงจรมืดมนจำเป็นต้องหาวิธีการช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากปัญหาราคายางตกต่ำในขณะนี้ เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสตูล โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพารา รายย่อย ซึ่งเป็น เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัด

สตูลได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำมากที่สุดในรอบ 10 ปี

“การทำสวนยางพาราแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เกษตรกรจะต้องไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือปลูกยางพาราอย่างเดียวหรือคนโบราณเรียกว่า “สวนสมรม” สวนผสมผสานอาจมีการปลูกพืช ปลูกผลไม้ ไม้ผลเศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ ผักสวนครัว ทำปุ๋ยคอก เลี้ยงไก่ วัว แพะ แกะ ขุดสระเลี้ยงปลา กบ ที่ไม่กระทบต่อการทำสวนยางสวนยางแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงลง แม้จะมีรายได้ไม่มาก แต่จะมีตลอดปี ในขณะที่รายจ่ายลดน้อยลงตามหลักที่ว่า “ปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก” การทำสวนยางแบบนี้ถือเป็นการใช้ที่ดินและเวลาให้คุ้มค่าเต็มศักยภาพ แต่ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องขยันประหยัดอดทนถึงจะประสบผลสำเร็จ ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและครอบครัวไม่ให้เดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจและราคายางที่ตกต่ำได้” นายสัมพันธ์ กล่าว

 **ทางคน
ทางข่าว**



เสริมอาชีพ - สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานพบปะประชาชนและทำพิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าข้ามควาย หมู่ 6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล



ถกบราซิลแลกเปลี่ยนงานวิจัย

● เกษตรฯเล็งพัฒนาผลิตเอทานอลจากอ้อย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับ นายบลโร บอร์เกส มากกี (H.E. Mr. Blairo Borges Maggi) รมว.เกษตร บราซิล และการผลิตอาหาร ของประเทศบราซิล โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ตลอดจนทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยบราซิลต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนาระหว่างประเทศ เนื่องจากบราซิลมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง และการจัดการการผลิตเอทานอลจากอ้อย ซึ่งหากเกิดความร่วมมือก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนการพัฒนาวิจัยงานด้านการเกษตร อันเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างทั้ง 2 ประเทศ พร้อมกันนี้ ทางฝ่ายไทยได้แจ้งความประสงค์ให้บราซิลสนับสนุนการนำเข้าข้าวและยางพาราของไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิส่งออกที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และยางพารา

ธรรมชาติที่มีคุณภาพ โดยไทยได้ส่งออกสินค้าดังกล่าวไปหลายประเทศทั่วโลก โดยขณะเดียวกัน บราซิลก็ได้ขอความร่วมมือให้ไทยช่วยพิจารณานำเข้าเนื้อวัวและไก่ป่นจากบราซิลเช่นกัน



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

การเกษตรในหลายมิติ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ซึ่งไทยจะได้รับประโยชน์จากความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีด้านการเกษตรทั้งแบบที่ใช้เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้ บราซิลได้ส่งร่างโต้ตอบบันทึกความเข้าใจ

นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่าง 2 ประเทศ โดยร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมงานด้านการเกษตรในหลายมิติ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ซึ่งไทยจะได้รับประโยชน์จากความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีด้านการเกษตรทั้งแบบที่ใช้เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้ บราซิลได้ส่งร่างโต้ตอบบันทึกความเข้าใจ

ให้ฝ่ายไทยแล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณาร่างโต้ตอบดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจ ต่อไป

สำหรับด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและบราซิลนั้น ในปี 2558 มีมูลค่าการค้ารวม 127,479 ล้านบาท มีการนำเข้า 66,917 ล้านบาท และการส่งออก 60,562 ล้านบาท ซึ่งในภาพรวม ไทยทั้งเป็นฝ่ายได้เปรียบและเสียเปรียบดุลการค้าสลับกันกับบราซิล โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ปลาทูน่าปรุงแต่ง ปลาที่ปรุงแต่งชนิดบด พืชมีชีวิตอื่นๆ เช่น ต้นกล้วยไม้ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลา เช่น กระเพาะปลา เป็นต้น กุ้งแช่ไม่มีการแช่แข็ง และของปรุงแต่งอื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ส่วนสินค้านำเข้า ได้แก่ ถั่วเหลือง ที่ไม่ใช่สำหรับทำพันธุ์ กากน้ำมัน ออยล์ เค้ก และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง ข้าวสาลี และเมสลินอื่นๆ เป็นต้น

‘กรุงเทพฯ’เจาะลูกค้าเกษตรกร

กรุงเทพฯเสนอบริการขายลดเช็คอิเล็กทรอนิกส์เอ้าใจลูกค้าเกษตรกรล่าสุดผนี้กลุ่มอ้อยหวังลดต้นทุนเกษตรกรเสี่ยงขายไปธุรกิจยางในอนาคต

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยกล่าวว่า ธนาคารได้ให้บริการขายลดเช็คอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-LBD) กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและโรงงานน้ำตาลในกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวก ลดงานด้านเอกสารและเป็นการสนับสนุนระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ National e Payment ของรัฐบาลซึ่งธนาคารตั้งเป้าเป็นผู้นำโซลูชันในอุตสาหกรรมน้ำตาล และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดธนาคารได้ร่วมกับบริษัทเกษตรไทย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาลโรงเดียวที่มีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดของประเทศพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการขายลดเช็คในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแรกที่ทำให้บริการรับซื้อลดค่าอ้อยเกี่ยวอ้อยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เช็ค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานน้ำตาลและเกษตรกร ชาวไร่อ้อย ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของระบบได้ประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี โดยช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรได้ปีละ 4,000 บาทต่อคนต่อปี

“เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่จะใช้มือถือสมาร์ตโฟนและรู้จักการใช้ตู้เอทีเอ็มเป็นอย่างดีอยู่แล้วการให้บริการขายลดเช็คอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้เกษตรกรใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนการรับซื้อลดค่าอ้อย เกี่ยวอ้อย โดยเกษตรกรผู้ใช้บริการเพียงแจ้งเลขที่บัญชีกับโรงงานน้ำตาลและสาขาของ KTB ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้โดยอัตโนมัติ โดยโรงงานน้ำตาลไม่ต้องเขียนเช็ค โดยสามารถถอนเงินได้จากตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศ”

ก่อนหน้านี้ ธนาคารได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดมาแล้วในปีที่ผ่านมาในธุรกิจไปโอ กับมันสำปะหลัง และยูคาลิปตัส ซึ่งเมื่อรวมกับอุตสาหกรรมอ้อยก็จะคิดเป็นประมาณ 30-40% ของเกษตรกรทั้งประเทศ ซึ่งธนาคารพยายามที่จะนำระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเกษตรกรแทนเงินสด ซึ่งในอนาคตจะนำระบบนี้ไปใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยในกลุ่มอื่นและในธุรกิจยางพารา



วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2559

หน้า: B9(ขวา)

คอลัมน์: มิติเศรษฐกิจอาเซียน+: เขต ศก.พิเศษ
มุกดาหารพัฒนาร่วมกับเพื่อนบ้าน

มิติเศรษฐกิจ
อาเซียน+

■ รศ.ดร.อัคร พิศาลวานิช

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์



เขต ศก.พิเศษมุกดาหาร พัฒนาร่วมกับเพื่อนบ้าน

วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 2559 ผมได้ไปบรรยายที่ จ.มุกดาหาร เรื่อง “โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร” เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารอยู่ในแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ของรัฐบาลปัจจุบัน

จุดเด่นของมุกดาหารที่สำคัญที่ผมคิดว่ามีอยู่ 2 เรื่อง คือทำเลที่ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ที่ทางขวาสุดอยู่ที่ตัวเมืองดานังของเวียดนาม และซ้ายสุดทางที่เมืองมาละแหมงของเมียนมา เชื่อมอาเซียน 4 ประเทศ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม และยังเชื่อมต่อไปยังจีนได้อีกด้วย ข้อที่สอง คือ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะพานมิตราน้ำโขงใหญ่สุดของ สปป.ลาว

คำถามที่น่าสนใจคือ “อุตสาหกรรมอะไรของไทยจะเกิดที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร” ต้องพิจารณาอย่างนี้ครับ ข้อหนึ่ง ประเภทของอุตสาหกรรมที่จะลงทุนซึ่งไปเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ ที่ปัจจุบันสิทธิประโยชน์การลงทุนของไทยมีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ที่เป็นสิทธิประโยชน์ของ BOI และของกรมสรรพากรใน 13 กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ โดย BOI ให้ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 8 ปี+5 ปี (ลดได้ร้อยละ 50) หักค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าขนส่งได้ 2 เท่าในระยะเวลา 10 ปี ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบเพื่อการส่งออก 5 ปี อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวได้ และให้ SMEs ลงทุนอย่างน้อย 5 แสนบาท

ในขณะที่การลงทุนใน สปป.ลาว ให้ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุด 10 ปี ภาษีกำไรบริษัทเก็บ 8-10% ภาษีบุคคล 5% และลดหย่อนได้อีก 50% อีก 3 ปี และให้เช่าพื้นที่สูงสุด 99 ปี ซึ่งของไทยเช่าได้ 30-50 ปี สำหรับสิทธิประโยชน์ของกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster) และสุดท้ายคือสิทธิประโยชน์ที่ให้กับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เรียกว่า “New Growth Engine” ต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม และ “New S-Curve” ที่สนับสนุนให้มีการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 10-15 ปี และเช่าพื้นที่ได้ 99 ปี

ข้อสอง พิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ คือ ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา (ตรงกับกิจกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งไว้) แต่ต้องคิดกันต่อไปว่าเมื่อผลผลิตมาแล้ว “ตลาดอยู่ที่ไหน” ตรงนี้น่าสนใจครับ เพราะมุกดาหารอยู่บนเส้นทาง EWEC โอกาสที่จะตั้งเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียนและท่องเที่ยวเป็นไปได้สูง สามารถกระจายการขนส่งไปทั่วทั้งภูมิภาค

ข้อสาม การเชื่อมโยงกับ SEZ ของเวียดนาม ซึ่งมี SEZ จำนวน 313 แห่ง มากที่สุดของอาเซียน โดยมีจังหวัดดานัง (Da Nang) เป็นจังหวัดที่มีเขตอุตสาหกรรมมากที่สุด ตามด้วยจังหวัดกว๋างตรี (Quang Tri) และกว๋างนาม (Quang Nam) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรแปรรูป สิ่งทอ ชิ้นส่วนรถยนต์ และการท่องเที่ยว และ**ข้อสุดท้าย** คือ ต้องทำการเชื่อมโยงธุรกิจมุกดาหารกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน (Savan-Sano Special Economic Zone : SaSEZ) ซึ่ง SaSEZ ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยมีแบรนด์ระดับโลกเข้าไปลงทุนจำนวนมาก

การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจกับสะหวันเซโนจะเป็นแบบ “เมืองธุรกิจคู่แฝด” ที่สามารถเชื่อมโยงทั้งอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ การออกแบบ กล้องบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร คลังสินค้า และการขนส่ง แนวคิดในการพัฒนา SEZ ของไทยไม่ควรพัฒนาอยู่คนเดียว ควรใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยเพื่อหาแนวทางหรือแผนพัฒนาร่วมกันในการพัฒนาทั้งพื้นที่ของมุกดาหารกับสะหวันเซโน แต่ปัจจุบันดูเหมือนว่าการพัฒนา SEZ ของอาเซียนมีลักษณะเป็นแบบแข่งขันกันเพื่อเสนอขายสิทธิประโยชน์ ซึ่งจริงๆ แล้วแนวคิดค้ำกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสิ้นเชิงครับ 🇹🇻



วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2559

Section: First Section/การเงิน

หน้า: A15(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กรุงเทพฯรื้อระบบจ่ายเช็คเกี่ยวอ้อย

กรุงเทพฯรื้อระบบ จ่ายเช็คเกี่ยวอ้อย

โพลด์ทูดีย์ - กรุงเทพฯใช้ไอ-เพย์เมนต์ จ่าย
ค่าเกี่ยวอ้อยให้เกษตรกร 1 หมื่นรายแทน
เช็ค ช่วยชาวไร่อ้อยประหยัดปีละ 40 ล้าน
เลี่ยงขยายบริการไปกลุ่มยางพาราต่อ

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
จัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคาร
กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ให้บริการ
ขายลดเช็คอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-LBD) แก่
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และโรงงานน้ำตาล
ในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ฟู้ดคอร์ปอเรชัน (เคทีเอส) เพื่อช่วยลดค่า
ใช้จ่ายให้เกษตรกร ลดต้นทุนเช็คให้โรงงาน
น้ำตาล และสนับสนุนระบบชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (เนชั่นแนล อี-เพย์เมนต์)
ของรัฐบาล

ทั้งนี้ รูปแบบการให้บริการนั้น เกษตรกร
ผู้ปลูกอ้อยเพียงแจ้งเลขที่บัญชีที่รับเงิน
มัดจำค่ารับซื้ออ้อย (เกี่ยวอ้อย) ให้โรงงาน
น้ำตาลและสาขาของธนาคารกรุงเทพฯทราบ
เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินเกี่ยวอ้อย ธนาคารจะ
ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกร
อัตโนมัติ และเกษตรกรสามารถถอนเงิน
ที่เครื่องเอทีเอ็มของทุกธนาคารได้ทั่วประเทศ โดยโรงงานน้ำตาลไม่ต้องเขียน
เช็คจำนวนมากให้เกษตรกร และเกษตรกร
ก็ไม่ต้องนำเช็คค่าอ้อย เกี่ยวอ้อยไปขึ้น
เงินที่ธนาคาร

สำหรับค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการ
รับเงินค่าอ้อยนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 บาท/
คน/ครั้ง แต่ละปีต้องการรับเงินประมาณ
4 ครั้ง คิดเป็น 4,000 บาท/คน/ปี เมื่อใช้
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์จะลดค่าใช้จ่ายได้ โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีประมาณ

1 หมื่นคน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ประมาณ 40 ล้านบาท/ปี และในเฟสที่ 2
ธนาคารจะให้บริการจ่ายเงินค่าอ้อย เกี่ยว
อ้อย เต็มวงเงิน เพื่อให้เกษตรกรบริหาร
เงินได้ด้วยตนเอง ขณะที่ธนาคารจะได้
ประโยชน์จากการลดต้นทุนแฝง คือ เวลา
และพนักงานสาขาที่ต้องนับเงินและใส่ซอง
ให้เกษตรกร ลดต้นทุนการเงินสด และ
มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น

“ธนาคารกรุงเทพฯเป็นธนาคารแรกที่
ให้บริการรับซื้อลดค่าอ้อย เกี่ยวอ้อย ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้เช็ค เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงาน
น้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดย
ธนาคารตั้งเป้าเป็นผู้นำการให้บริการ
ทางการเงินครบวงจรในอุตสาหกรรม
น้ำตาล” นายทรงพล กล่าว

ก่อนหน้านี้ ธนาคารได้นำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดมาแล้วใน
อุตสาหกรรมไปอีดีเซลคู่กับเกษตรกรมัน
สำปะหลัง และอุตสาหกรรมกระดาษกับ
เกษตรกรผู้ปลูกต้นยูคาลิปตัส เมื่อรวมกับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล จะคิดเป็น
30-40% ของเกษตรกรทั้งประเทศ ใน
อนาคตจะนำระบบนี้ไปใช้กับธุรกิจยางพารา
ต่อไป

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ
ผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เคทีเอส กล่าวว่า บริการของธนาคารกรุงเทพฯ
ไทยช่วยบริษัทลดต้นทุนและเวลาได้ เพราะ
ระบบเดิม การจ่ายเช็คค่าอ้อย เช็คเกี่ยว
ต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คทีละฉบับ
จำนวนหลักพันหรือหลักหมื่นฉบับต่อฤดู
การเกี่ยวอ้อยแต่ละครั้ง

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส.ค. ปรับตัวเพิ่ม 1.55 สตก. เผย ยาง-ไก่เนื้อ-ไข่ไก่ ราคาปรับตัวสูงขึ้น

[ข่าวทั่วไป ThaiPR.net](http://ThaiPR.net) -- พุธที่สบดีที่ 22 กันยายน 2559 16:31:17 น.

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--[สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร](#)

[สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร](#) เผย ดัชนีราคาสินค้าเกษตร สิงหาคม 59 สูงขึ้น ร้อยละ 1.55 ส่วนดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.16 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดย ยางพารา ไก่เนื้อ ไข่ไก่ มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ตามทิศทางตลาด และความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสารทจีน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการ [สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร](#) (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึง ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สูงขึ้น ร้อยละ 1.55เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ไก่เนื้อ ไข่ไก่ โดยยางพารา ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้าโตเกียว ไก่เนื้อ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสารทจีน ไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลังสับปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา ประกอบกับฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดี สับปะรดโรงงาน ราคาลดลงแม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลง แต่เนื่องจากโรงงานแปรรูปเพิ่งเริ่มเปิดทำการเพียงบางแห่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา

เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว (ปี 2558) พบว่า ภาพรวมสูงขึ้น ร้อยละ 15.22 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % สับปะรดโรงงาน สุกร โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาสูงขึ้นเนื่องจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการของผู้ส่งออกมีมาก สุกร ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการเพื่อส่งออกมีมากขึ้น สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเป็นผลมาจากราคาแป้งมันสำปะหลังของจีนปรับตัวลดลง ทั้งนี้ เดือนกันยายน 2559 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาจากราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ลดลง เพราะความต้องการส่งออกชะลอตัวลง

ด้านนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวถึงดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.16 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม (ปี 2558) พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 8.34 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง และสับปะรดโรงงาน ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2559 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2558 แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนกันยายน 2559 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มังคุด และลองกอง

รมต.อุตสาหกรรม มอบใบอนุญาตมาตรฐานแผ่นยางปูพื้นสนามยางพารา ที่ จ.สงขลา

23 ก.ย. 2559

ที่ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยางปูพื้น มอก.2377-2551 แก่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดในภาคใต้ และนายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด และคณะ เข้าร่วมในพิธี

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจที่ต้องดูแลภูมิภาคภาคใต้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะด้านผลิตผลทางการเกษตรหลักของภาค คือ ยางพารา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการเปิดสอนสาขาเทคโนโลยียาง เพื่อผลิตบุคลากร รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางของประเทศ มีการวิจัยตั้งแต่เรื่องการพัฒนาพันธุ์ไปจนถึงการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ และนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม

ในส่วนที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คือ โครงการการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งมีการดำเนินอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโครงการดังกล่าว คือ การนำผลงานวิจัยไปถ่ายทอดให้สหกรณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่วัตถุดิบ โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นสนาม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์และสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้านนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวชื่นชมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล ที่มีความตั้งใจในการดำเนินการเพื่อให้ได้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของสมาชิก และถือเป็นสหกรณ์นำร่องในเรื่องนี้ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารามากเป็นอย่างมาก โดยได้เดินทางมาเปิด Rubber City ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดสงขลา และทราบดีว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีงานวิจัยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางใหม่ๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ จะทำให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ทางราชการได้และด้วยราคาพิเศษ และจะมีการช่วยเหลือในการส่งเสริมการขาย กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในทุกภาคของประเทศให้ด้วย โดยเฉพาะในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงพาณิชย์ให้มากขึ้น

โดยในแต่ละปีประเทศไทยผลิตยางได้ประมาณ 4 ล้านตัน แต่นำมาแปรรูปเพียงประมาณร้อยละ 15 ของทั้งหมด ทำให้ต้องพึ่งพาทลาดโลก ซึ่งหากเมื่อไรที่เศรษฐกิจโลกไม่ดีเช่นช่วงเวลานี้ ความต้องการยางจะน้อย และราคายางก็จะตกต่ำไปด้วย ดังนั้นหากสามารถแปรรูปและใช้ในประเทศได้มากขึ้น จะช่วยให้ชาวสวนยางสามารถขายวัตถุดิบได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พุกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซย

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

22 ก.ย. 2559

วันนี้ (22 ก.ย.2559) เวลา 08.56 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับภายในสุสานเฟื่องฟ้า พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปี ภายหลังจากที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ขึ้น และปรับปรุงพื้นที่กุโบร์เก่าหรือสุสานของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บ้านเขาตันหยงมาแต่โบราณให้เป็นลานเฟื่องฟ้า

โดยมีนายสุ-โฮมี มะกะ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ นำผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย กรรมการมัสยิดเขาตันหยง ทายาทผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยง และราษฎรในพื้นที่ฯ ร่วมสวดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับของราษฎรบ้านเขาตันหยง

ในโอกาสนี้ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ได้นำผู้ร่วมพิธีฯ สวดดูอาร์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ด้วย

จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการนมแพะตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2531 ในกรณี กรมปศุสัตว์นำนมเกล้านมกระหม่อมถวายแพะเนื้อพันธุ์บอร์ จากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 12 ตัว และแพะนมพันธุ์ซานน จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา จำนวน 11 ตัว ซึ่งได้พระราชทานแพะดังกล่าวแก่งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์เพื่อนำไปเลี้ยง ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ผลิตนมแพะจำหน่ายภายใต้ชื่อ "นมแพะบ้านเจ้านาย" ออกจำหน่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ในพระตำหนักฯ และชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง โดยจะนำรายได้ทุกเล้าทุกกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

โอกาสนี้ ทรงปล่อยไก่ป่าไทยพันธุ์ตุ้มหูแดง จำนวน 100 ตัว เป็นตัวผู้และตัวเมียอย่างละ 50 ตัว ซึ่งสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโคกไม้เรือ จังหวัดนราธิวาส กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำนมเกล้านมกระหม่อมถวาย และทรงปล่อยนกเขา 60 ตัว เป็นนกเขาใหญ่ 22 คู่ , นกเขาแขกคอแหวน 4 คู่ และนกเขาแขกสีขา 4 คู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในพระตำหนักฯ ได้เพาะขยายพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จากนั้น พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก

เลิกบ้านเขาต้นหยงขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และเพิ่มพัฒนาการแก่เด็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย

ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย

เวลา 10.50 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย-โลก สาขา 2 ตำบลปาลาเสมัส อำเภอสุโขทัย-โลก ทรงเปิดอาคารสิริบุญรักษ์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. และหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชน รวมทั้งจัดสอนนอกสถานที่ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า "อาคารสิริบุญรักษ์" มีความหมายว่า "อาคารซึ่งเป็นแหล่งรักษาคุณงามความดีและสิริมงคล" ทั้งนี้ นายโก๊ะและนางดาบุญรักษ์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ไร่ เพื่อจัดสร้างวิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย-โลก สาขา 2

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพในพื้นที่ภาคใต้ ที่ฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนและนักเรียนในรูปแบบ 108 อาชีพ อาทิ การทำศิลปโลหะเทียม ซึ่งประยุกต์จากงานตอกโลหะมาเป็นหล่อเรซิน ซึ่งมีความสวยงาม คงทนและราคาประหยัด การอบรมทำสปาหน้าใสด้วยผลไม้ และสมุนไพร เพื่อสุขภาพ การสอนทำพืชมเส่น้ำ โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และพัฒนาคอมพิวเตอร์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ยังมีผลงานของนักเรียน ปวส. ในโครงการวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบระหว่างการทำกระดาษต้นไม้จากขี้เลื่อย ซึ่งมีประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำได้ดีกว่ากระดาษที่ทำจากขานอ้อย โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษา เอสไอ ภาคใต้ ปีพุทธศักราช 2559 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องเล่นหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากวิทยาลัยโปลีเทคนิค รัฐบาล สหพันธ์สาธารณรัฐมาเลเซีย สิ่งประดิษฐ์เพื่อประกอบอาชีพ : เครื่องดูดน้ำยางพาราโดยใช้แบตเตอรี่ ซึ่งช่วยให้เก็บน้ำยางได้รวดเร็วขึ้น และการสอนตัดเย็บเสื้อผ้าแก่กลุ่มสตรีเป็นอาชีพเสริมหลังจากกรีดยาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิดน

แหล่งที่มา : สำนักข่าว



จ.ตราด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนตามโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์

22 ก.ย. 2559



(22 ก.ย. 59) นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ตามโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ ระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด กับ สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด จัดขึ้นที่ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

นายสุทัศน์ เวชโชติ รองประธานกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่หอการค้าไทย ได้มีนโยบายส่งเสริมให้หอการค้าจังหวัด จัดทำโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร โดยจะทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์การเกษตร 3,800 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งในเรื่องของการผลิต และการจัดการด้านการตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก (โครงการประชารัฐ) ทางคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด ได้มีมติในการเลือกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด และ สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ยกกระดับความสามารถในให้สหกรณ์การเกษตรและสมาชิก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการตลาดให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ตามโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด



อุตุนิมิตวิทยาเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกสภาพอากาศสภาพของวันที่22กันยายน 2559

22 ก.ย. 2559

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิมิตวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ ในช่วงวันที่ 21-24 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสไม้ผล ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยบำรุงต้น เพื่อให้ต้นฟื้นตัวได้เร็วมีเวลาพักตัวได้นาน และไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่น กองอยู่ในบริเวณสวนเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช ยางพารา

ฝนที่ตกติดต่อกัน ทำให้ความชื้นในดินและในอากาศสูง ชาวสวนยางพาราควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคเส้นดำ และโรคราสีชมพู เป็นต้นประมงชายฝั่ง คลื่นลมมีกำลังแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน ควรงดออกจากฝั่ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

